

## BÁO CÁO

### Tổng kết các hoạt động Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (Techfest Đắk Lắk năm 2024)

Thực hiện Kế hoạch số 179 /KH-UBND ngày 24/11/2023 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 13/8/2024 về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024). Từ ngày 23/9/2024 đến ngày 24/9/2024, UBND tỉnh tổ chức sự kiện Techfest Đắk Lắk 2024 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sự kiện đã tiếp tục tạo động lực, lan tỏa và phát triển tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong các tầng lớp Nhân dân; góp phần đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Sự kiện Techfest Đắk Lắk 2024 đã gặt hái được những thành công nhất định; Ban Tổ chức Techfest Đắk Lắk 2024 báo cáo kết quả cụ thể như sau:

#### I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

##### 1. Công tác truyền thông:

Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về sự kiện Techfest Đắk Lắk 2024 được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm; thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với thiết kế sinh động, sáng tạo như: Thông qua hệ thống thông tin báo, đài, băng rôn, pano, áp phích và đặc biệt thông qua các trang mạng xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo của quần chúng Nhân dân, góp phần tạo nên sự thành công của Ngày hội.

##### 2. Các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Techfest Đắk Lắk 2024:

###### a) Về khu vực trưng bày sản phẩm:

Từ ngày 23/9/2024 - 24/9/2024 tại Chợ phiên @ Buôn Ma Thuật, khu vực trưng bày sản phẩm của Techfest Đắk Lắk 2024 đã thu hút được gần 150 gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các hợp tác xã, tổ hợp tác và một số ý tưởng khởi nghiệp đoạt giải thưởng tại các cuộc thi khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh với hàng nghìn lượt khách đến tham quan. Các sản phẩm mang đến ngày hội đa dạng, phong

phú được trưng bày độc đáo, đã để lại ấn tượng sâu sắc trên từng sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và cảm nhận chất lượng của sản phẩm.

Thông qua hoạt động này đã giúp đoàn viên thanh niên, phụ nữ, nông dân, học sinh, sinh viên quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp, giới thiệu các sản phẩm OCOP, các sản vật địa phương... Đồng thời, thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số với phương thức thương mại điện tử thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc thiết kế, bố trí trưng bày tổng thể các gian hàng theo khu vực được đánh giá đẹp mắt, phù hợp và khoa học. Công tác an ninh khu vực được đảm bảo, không để xảy ra cháy nổ, mất mát. Việc tổ chức trưng bày sản phẩm tại khu vực Chợ phiên @ Buôn Ma Thuột đã góp phần quảng bá hoạt động của Chợ phiên đến với đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

#### ***b) Hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm 2024:***

Trong khuôn khổ các sự kiện Techfest Đắk Lắk 2024, Hội nghị “*Kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm năm 2024*” được UBND tỉnh tổ chức vào ngày 24/9/2024, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các hội, đoàn thể và gần 100 đại biểu là doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị kết nối giao thương mang đến một điểm nhấn khác biệt, không chỉ đơn thuần là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là sân chơi cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các doanh nghiệp không chỉ kết nối cung - cầu, mà còn chia sẻ ý tưởng và cảm hứng, từ đó khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho thế hệ trẻ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã có bài tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu trên thị trường; Hội nghị cũng mở ra những hình thức hợp tác sáng tạo giữa các nhà phân phối và các tổ chức cung cấp hàng hóa, tạo nên những kết nối vững chắc cho tương lai. Bên cạnh đó, đã tổ chức ký kết 03 Biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối sản phẩm, đây là cơ hội để các nhà sản xuất mở rộng thị trường và các nhà phân phối có thêm nguồn hàng, từng bước góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

#### ***c) Hội thảo thúc đẩy doanh nghiệp Đắk Lắk khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững:***

Hội thảo “*Thúc đẩy doanh nghiệp Đắk Lắk khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo*”

và phát triển bền vững” có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các hội, đoàn thể và gần 100 đại biểu đại diện cho hơn 13.000 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, đại biểu được nghe chuyên gia đến từ Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ những kinh nghiệm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các địa phương, định hướng một số giải pháp để thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững trong thời gian tới. Đồng thời, tại Hội thảo có các tham luận được trình bày như: (i) Định hướng và một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; (ii) Thực trạng thúc đẩy doanh nghiệp Đắk Lắk khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong thời gian qua và một số kết quả đạt được; (iii) Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hướng bền vững; (iv) Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp góp phần thúc đẩy doanh nghiệp Đắk Lắk khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; (v) Giải pháp thúc đẩy DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững;... Qua các báo cáo tham luận của một số Sở, ngành, các đại biểu tham dự đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đổi mới sáng tạo từ phía chính quyền địa phương và doanh nghiệp để đưa ra những giải pháp, định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Đắk Lắk khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

***d) Các chương trình Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh - Trường Đại học Tây Nguyên***

*- Hội thảo thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh:*

Ngày 23/9/2024, Hội thảo “Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2024” diễn ra với sự tham gia của đại diện Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia; lãnh đạo các sở, ngành, Trường Đại học Tây Nguyên, Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, Hội Doanh nhân tỉnh và gần 200 học sinh, sinh viên. Tại Hội thảo, các đại biểu cùng chia sẻ nhiều nội dung về chính sách hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; mô hình thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương; hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối kinh doanh của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

*- Tọa đàm học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo*

*trong cuộc cách mạng 4.0:*

Ngày 24/9/2024, tọa đàm học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng 4.0 đã thu hút được hơn 100 đại biểu của Đoàn thanh niên Việt Nam tỉnh, giáo viên, học sinh, sinh viên các Trường Đại học Đông Á Phân hiệu Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên. Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã được nghe các chuyên gia, diễn giả chia sẻ về những kinh nghiệm, bài học trong quá trình khởi nghiệp, bí quyết vượt qua khó khăn, thách thức để thành công trên con đường khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các diễn giả cũng đã trực tiếp giải đáp những câu hỏi, thắc mắc về khởi nghiệp đến từ giáo viên và học sinh, sinh viên, thanh niên; đồng thời, chia sẻ các ý tưởng khởi nghiệp, cấp độ khởi nghiệp, giải pháp khởi nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, gợi ý cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Tây Nguyên; triển khai từ ý tưởng đến thực tế, hiểu về trải nghiệm của khách hàng; kinh nghiệm gọi vốn thành công... Buổi tọa đàm đã lan tỏa tinh thần, động lực giúp học sinh, sinh viên và thanh niên nắm bắt cơ hội, ý tưởng, kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp. Từ đó, phát huy hiệu quả cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Đắk Lắk thêm giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc.

***d) Một số chương trình khác:***

Ngoài những sự kiện nêu trên, trong khuôn khổ Techfest Đắk Lắk 2024 còn diễn ra một số chương trình Tọa đàm như: Đạp sóng vượt chông gai, Những khó khăn trong khởi nghiệp và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp do Hội Doanh nhân trẻ thành phố Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột đăng cai tổ chức. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã tập trung chia sẻ về những tiềm năng khởi nghiệp trong ngành thực phẩm - nông nghiệp bền vững ở Tây Nguyên; cách tìm hướng đi cho hành trình khởi nghiệp của mình; những khó khăn phải đương đầu và vượt qua trong năm đầu khởi nghiệp; bí quyết “đạp chông gai” để khởi nghiệp vững chãi... Thông qua buổi tọa đàm, các “startup” đã có thêm những kinh nghiệm để phục vụ cho con đường khởi nghiệp của bản thân, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn; góp phần phát triển sản xuất kinh doanh để đóng góp và sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Ngoài ra, các diễn giả còn dành nhiều thời gian để giải đáp những câu hỏi, kiến nghị của các “startup” về phương thức truyền thông giới thiệu sản phẩm, nhất là những sản phẩm du lịch, nông nghiệp; cách xây dựng kế hoạch khởi nghiệp, kinh doanh hiệu quả; mô hình hoặc phương pháp hiệu quả để tập hợp,

kết nối các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực cùng phát triển; giải pháp, chính sách phát triển mô hình trải nghiệm du lịch văn hóa trên địa bàn... Thông qua tọa đàm, các “startup” đã có thêm những kinh nghiệm để phục vụ cho con đường khởi nghiệp của bản thân, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

## **II. TỒN TẠI HẠN CHẾ**

- Mặc dù có nhiều sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với mẫu mã đẹp, bắt mắt nhưng chủ yếu các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chưa thu hút được sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo, tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học...

- Một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chưa kịp thời động viên khích lệ để các dự án/nhóm khởi nghiệp tham gia sự kiện Techfest Đắk Lắk 2024.

- Việc tham gia sự kiện Techfest Đắk Lắk 2024 của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh còn ít nên việc trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ phía các tỉnh bạn còn hạn chế.

- Theo Kế hoạch số 179 /KH-UBND ngày 24/11/2023, trong năm 2024 tỉnh tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2024” do Tỉnh đoàn chủ trì, tuy nhiên đến nay Cuộc thi chưa được tổ chức theo kế hoạch nên phần nào làm ảnh hưởng đến không khí sự kiện Techfest Đắk Lắk 2024.

## **III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

Từ những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức Techfest Đắk Lắk 2024, Ban Tổ chức rút ra một số bài học kinh nghiệm:

- Các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị cần quan tâm hơn nữa, lồng ghép trong công tác chuyên môn để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của ngành, lĩnh vực phát triển bền vững; xây dựng kế hoạch tổ chức một số sự kiện liên quan từ đầu năm để đăng ký tổ chức trong khuôn khổ Techfest Đắk Lắk để Techfest Đắk Lắk các năm tiếp theo được phong phú, đa dạng hơn.

- Các Sở, ngành liên quan cần năng động, sáng tạo, tham mưu cho Ban tổ chức trong việc mời cơ quan Trung ương và các địa phương tham gia sự kiện của tỉnh để sự kiện Techfest Đắk Lắk được lan tỏa rộng khắp, vươn tầm trở thành nơi tổ chức sự kiện Techfest Vùng trong tương lai.

- Cần có sự liên kết, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các Hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp để tạo nên sự vững chắc, bền vững cho hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 2024./.

***Nơi nhận:***

- Bộ KH&ĐT;
- Bộ KHCN;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh;  
(Quyết định số 2358/QĐ-UBND)
- Các Sở, ban ngành;
- Trường ĐH Tây Nguyên;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T.Ch 20b).

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  
Nguyễn Tuấn Hà**